



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๗)๐๕

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)/คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/
ผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานด้านกล้วยไม้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทย สู่ไพโรพฤษฯ และโครงการกล้วยไม้อื่น ๆ ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นคลัสเตอร์ รวมถึงพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อตั้งเป็นศูนย์กลางหรือสำนักงานด้านกล้วยไม้ในระยะยาว เช่น พื้นที่ในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นต้น นั้น คณะผลิตกรรมการเกษตรจึงได้หารือร่วมกับศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

๑. ศูนย์กล้วยไม้ฯ และคณะผลิตกรรมการเกษตร จะมีการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน โดยจะทำโครงสร้างการทำงานบูรณาการด้านกล้วยไม้ภายในมหาวิทยาลัย

๒. คณะผลิตกรรมการเกษตรจะดำเนินการขอย้ายสำนักงานกิจการพิเศษพร้อมด้วยบุคลากร จำนวน ๒ คน มาจัดตั้งที่ศูนย์กล้วยไม้ฯ โดยขอให้ห้องทำงานของศูนย์กล้วยไม้ฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการประสานงานและให้เป็นศูนย์กลางในการรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกล้วยไม้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

๓. เห็นควรมอบหมายให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานดำเนินงานในการปรับโครงสร้างด้านกล้วยไม้ในระยะเริ่มต้น

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายการจัดตั้ง Orchid City ไปแล้วนั้น เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ดังนั้น ควรเร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. มอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) เป็นประธานดำเนินงานในการปรับโครงสร้างด้านกล้วยไม้ในระยะเริ่มต้น

๒. ให้คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้ฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโรคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ